



**การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พัฒนาการและปัญหาข้อกฎหมายในการซื้อขายและการลงทุน
ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน : Contemporary Issues in international
Trade and Investment in ASEAN**



วันที่ 16 กันยายน 2559 นายอริคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พัฒนาการและปัญหาข้อกฎหมายในการซื้อขายและการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน : Contemporary Issues in international Trade and Investment in ASEAN ซึ่งจัดโดยสำนักการต่างประเทศ มีนายสรวิศ ลิ้มปรีงษ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการ ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศที่เป็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในทางปฏิบัติ และมีประสบการณ์หลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการซื้อขายและลงทุน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งประเด็นปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถนำความรู้มาเทียบเคียงใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการยุติธรรมไทย

**ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การเขียนคำพิพากษาและการให้เหตุผลในคำพิพากษา :
ประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา**

สำนักประธานศาลฎีกาขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคำพิพากษาและการให้เหตุผลในคำพิพากษา : ประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 8.30 – 15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก Judge Clifford Wallace ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา นายโอภาส อนันตสมบัติ ผู้พิพากษาศาลฎีกา นายไพจิตร สวัสดิสาร ผู้พิพากษาศาลฎีกา และนายวรวิทย์ ทวาทสิน รองประธานแผนกคดีอาญาอาชญากรรมในศาลอุทธรณ์ เป็นวิทยากรการสัมมนา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถสำรองที่นั่งได้ที่สำนักประธานศาลฎีกา โทร. 0 2142 4317 – 18

สำนักงานศาลยุติธรรมมอบรถยนต์ส่วนกลางให้แก่หน่วยงานที่ขาดแคลน



วันที่ 16 กันยายน 2559 นายอริคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ให้แก่วัด สถานบันการศึกษา และองค์กรสถานสาธารณกุศลที่ยังขาดแคลน รวมจำนวน 36 คัน ตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมในการนำรถยนต์ส่วนกลางที่มีอายุการใช้งานครบกำหนดต้องจำหน่ายตามระเบียบของทางราชการไปบริจาคให้แก่วัด สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่ขาดแคลนซึ่งได้แสดงความจำนงรับบริจาครถยนต์ดังกล่าว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทย เนื่องจากวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับเยาวชนแต่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดซื้อยานพาหนะสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติการกิจการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน

ศาลแรงงานภาค 9 เปิดอาคารที่ทำการชั่วคราว



เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นายรัชพงศ์ วิสุทธิสังวร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการชั่วคราวศาลแรงงานภาค 9 มีที่ตั้งทำการอยู่ ณ อาคารร่มพฤกษ์ ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภายหลังจากที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงอาคารร่มพฤกษ์ ซึ่งรับโอนจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ให้เป็นที่ทำการศาลแรงงานภาค 9 (ชั่วคราว) ขนาด 2 บัลลังก์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ปัจจุบัน การปรับปรุงอาคารได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมให้บริการแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีแล้ว ทั้งนี้ สามารถติดต่อศาลแรงงานภาค 9 ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7432 6278 โทรสาร 0 7431 1209

